

**BÁO CÁO**  
**Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM**

Kính gửi: Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc “triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”, Công văn số Số: 826/SNgV-LSBG ngày 28/10/2020 của Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận GCM, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG**

Nghi Xuân là huyện đồng bằng, bãi ngang ven biển phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 47 km, phía Nam tiếp giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía Bắc tiếp giáp thành phố Vinh (Nghệ An), phía Đông giáp biển Đông; cách biên giới nước bạn Lào hơn 110 km về phía Tây; là khu vực phòng thủ quan trọng của Quân khu 4 và của tỉnh Hà Tĩnh; là địa bàn có nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, đa dạng (với gần 200 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 68 di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia và cấp tỉnh, tiêu biểu như: Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du; Nhà thờ Uy Viễn Tướng Nguyễn Công Trứ; nhiều đền, chùa, miếu mạo linh thiêng như: Đền Chợ Củi, đình Hội Thông, đền Nguyễn Xí, chùa Phong Phạm, chùa Thanh Lương, chùa Đà Liễu và Di chỉ khảo cổ Bãi Cọi, Đền Huyện... có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như Ca trù Cổ Đạm, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; Trò Kiều, Sắc bùa... đang được bảo tồn và phát huy giá trị.

Là địa phương có hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi (gồm 02 nhánh đường Quốc lộ 1A với chiều dài gần 35 km, hệ thống giao thông nông thôn với huyết mạch là Tỉnh lộ 546, Tỉnh lộ 547 đi qua, cách Ga tàu hỏa và sân bay Quốc tế Vinh từ 10 đến 15 km; 38 km bờ hữu sông Lam có cảng Xuân Hải, Xuân Phổ, Xuân Hội và Bến Giang Đình; 32 km biên giới bờ biển trải dài, thoải mịn, hoang sơ của Bãi biển Xuân Thành, Xuân Yên, Cương Gián; Về phía Nam và Tây Nam, Nghi Xuân được bao bọc bởi dãy núi Hồng Lĩnh, ngoài nhiều cảnh đẹp và hệ thống hồ, đập cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt... còn là nơi có tiềm năng khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh và các mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp

hiệu quả cao; tiếp giáp với thành phố Vinh (Nghệ An), Trung tâm kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ, có nhiều thuận lợi trong khai thác tiềm năng kết nối Vùng...

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

### **1. Việc tuyên truyền, phổ biến thông tin về thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế thuộc phạm vi trong và ngoài nước; tăng cường năng lực trong triển khai thỏa thuận GCM.**

Thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc “triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; UBND huyện đã lồng ghép các nội dung liên quan tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/4/2021 về hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2021, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, vận động phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế (di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...), trên hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng hướng đến các đối tượng là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến di cư quốc tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, người dân.

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Nghi Xuân các thông tin rõ ràng, minh bạch về di cư (hướng dẫn, tư vấn, khuyến cáo, cảnh báo liên quan đến di cư quốc tế; thị trường lao động nước ngoài, chính sách cấp thị thực, quyền của người di cư...).

### **2. Việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến di cư**

UBND huyện đã Triển khai có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay. Triển khai, thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước nhằm quản lý di cư hiệu quả; Chỉ đạo Công an huyện triển khai các chương trình, kế hoạch liên quan đến di cư quốc tế đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến hoạt động di cư trên địa bàn huyện; số lượng công dân trên địa bàn di cư ra nước ngoài, người nước ngoài tại địa phương và người di cư hồi hương để có biện pháp quản lý, hỗ trợ phù hợp.

Chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện Thỏa thuận GCM. Trong năm

2021, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành đăng ký kết hôn cho 02 trường hợp có yếu tố nước ngoài, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 02 trường hợp.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn lồng ghép các nội dung của Kế hoạch vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới tình trạng di cư trái phép, mua bán người.

### **3. Việc thu thập thông tin, dữ liệu về di cư của công dân Nghi Xuân ra nước ngoài và người nước ngoài vào Nghi Xuân**

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, phần lớn các nước áp dụng các biện pháp “hạn chế hoạt động xuất nhập cảnh, siết chặt kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu và khu vực biên giới... để tránh dịch bệnh lây lan. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, tình hình công dân trên địa bàn huyện Nghi Xuân xuất nhập cảnh, di cư ra nước ngoài trong năm 2021 có chiều hướng giảm mạnh do các quy định cấm nhập cảnh, cấm các đường bay thương mại do dịch bệnh.

Trên địa bàn huyện, 10 tháng đầu năm 2021 có gần 700 người lao động xuất cảnh ra nước ngoài; có 15 công dân Việt Nam ở lại nước ngoài trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng lao động.

### **III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ**

Một số quy định còn mang tính nguyên tắc, chung chung dẫn đến lúng túng, khó khăn khi áp dụng, thực hiện.

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn hạn chế, khó khăn do chưa được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác này.

### **IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Đề nghị tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp phát tài liệu hướng dẫn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ Thỏa thuận GCM nói riêng và công tác đối ngoại nói chung.

Trên đây là Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc “triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo đề Sở Ngoại vụ xem xét và tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q. CHỦ TỊCH**

**Bùi Việt Hùng**